
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันพุธที ่5 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ   นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นางปารณีย์  ลมกิ่ง   สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย์  นาคเอ่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
5. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
6. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
7. นายธวัตร ์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
8. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
10. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นางสาวชลิดา อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
14. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
15. นางสาวพัทธนันท ์ ประคอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
17. นางสาวเมธานุช เมฆานุวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นางสาวชฎาภา  พุฒทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
19. นางสาวศิรินทิพย์ สามารถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20. นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2 
22. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2   
23. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์  
24. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
25. นายวิสุทธิ ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์     
26. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์   
27. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์  
28. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า    
29. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานทั่วไป 
30. นายธีระ   สรรหพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
32. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
33. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
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34. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นายนพรัตน์           อยูป่ระยูร  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 
2. นายวัชรทัต    วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
3. นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล  นิติกรปฏิบัติการ    ไปราชการ 
4. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสดิ์  นิติกร     ไปราชการ 
5. นางสายพิณ  จันทร์เลี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ลาป่วย  
6. นายธวชัชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ดีด ส.4   ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดและ
ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี-  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม 2567   
            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่มและเว็บไซต์
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 หากเลยห้วงเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่ารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา          
  มติที่ประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมมอบให้ติดตามผลการจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ/

ข้อบังคับสหกรณ ์
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการจดทะเบียน 

การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2567  
  ผลการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ รับมา 22 แห่ง ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คงเหลือ  

จำนวน 35 แห่ง (คงค้างเดือนเมษายน 2567 จำนวน 14 แห่ง คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 21 
แห่ง)        

  ผลการดำเนินการรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ รับมา 8 แห่ง คงเหลือ จำนวน 11 แห่ง 
(คงค้างเดือนเมษายน 2567 จำนวน 3 แห่ง คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 8 แห่ง)        

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ  
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มติที ่ประชุมครั ้งก่อน ที ่ประชุมมอบให้ติดตามการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์            
รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ผ่านมา   

  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
  นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมในเดือน 

พฤษภาคม 2567 ไม่มีการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์  
ผลการดำเนินการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ผ่านมา มีดังนี้         
1) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 23/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจาก

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีมติตั้งที่ปรึกษาเกินกว่าจำนวนที่ข้อบังคับกำหนด  
  ข้อสั่งการ  
  1. ให้สหกรณ์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการที่ต้องรับผิดชอบภายใน 15 วัน 
  2. ให้สหกรณ์ฯ ระบุในหนังสือแจ้งกรรมการที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายคืนสหกรณ์ฯ 

ภายใน 30 วัน 
  ความคืบหน้า  
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์รายงานการชำระค่าเสียหายคืนสหกรณ์ 

                       2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 4/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เนื่องจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีมติเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ฯ  

  ข้อสั่งการ  
  1. ให้สหกรณ์ฯ แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู ้ร ับผิดชอบ และรายงาน

คณะกรรมการ ภายใน 15 วัน 
  2. ให้คณะกรรมการประชุมภายใน 7 วัน นับแต่ได้ร ับรายงานจากคณะกรรมการ         

สอบข้อเท็จจริง หากพบว่าทุจริตให้ไปร้องทุกข์ภายใน 3 วัน 
  3. ก่อนการร้องทุกข์ห้ามสหกรณ์ฯ ยอมรับหนังสือรับสภาพหนี้หรือยอมความในคดีอาญา 

เว้นแต่ได้รับชำระสิ้นเชิงหรือมีหลักประกันคุ้มความเสียหาย 
  4. ให้สหกรณ์ฯ รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในวันที่ 25 ของเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  ความคืบหน้า  
  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เนื่องจาก

สหกรณ์ฯ ไม่รายงานผล ไม่ทุเลาคำสั่งทางปกครอง และไม่ขอขยายระยะเวลาการรายงานตามคำสั่ง  ซึ่งเมื่อ
วันที ่ 4 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ได้เข้ามาหารือเรื ่อง การรายงานผลและ       
การทุเลาคำสั่งทางปกครอง 

มติที่ประชุม : รับทราบ   

  มติที่ประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมมอบให้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ  
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม   
  นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  รายงานต่อที่ประชุมในเดือน 

พฤษภาคม 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้    
  1. การซื ้อขายที ่ด ินโครงการแพรกษา 2 ชุมชนนิมิตรใหม่ ดำเนินการเมื ่อวันที ่ 21 

พฤษภาคม 2567 
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  2. การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน อยู่ระหว่างดำเนินการให้สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชี้แจงกรณีดังกล่าว  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567  
        ระเบียบวาระท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

                           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุม สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,302,209 บาท โดยเป้าหมายผลการเบิกจ่าย     
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้รวมทั้งสิ ้น 68 % ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      
ซ่ึงเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด โดยสรุปในภาพรวมดังนี้ 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 4,402,919.00 2,861,575.13 1,541,343.87 64.99 
งบดำเนินงาน 2,535890.00 1,494,531.56 1,041,358.44 58.94 
งบลงทุน 363,400.00 363,400.00 0.00 100.00 
รวมทั้งสิ้น 7,302,209.00 4,719,506.69 2,582,702.31 64.63 

 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวว่าสาเหตุ /ปัญหาที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกแผนงานได้ร ับเงินงบประมาณโอนมาเพ่ิม           
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 เบี้ยเลี้ยงอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ ้น 6 ชุด รวมเป็นเงิน 
3,220 บาท 

    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
บริหารงานและแบ่งงานให้ทำงานตามหน้าที่ ซึ่งอยากเห็นฝ่ายบริหารทั่วไป บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

     ระเบียบวาระท่ี 4.2 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 
                           หัวหน้าฝ ่ายบร ิหารทั ่วไป แจ ้งต ่อที ่ประช ุมในปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2567 การรายงานผ่านระบบและรายงานสำนัก/กองที ่เกี ่ยวข้อง ที่จะต้องรายงานประจำเดือน
พฤษภาคม 2567 ดังนี้ 
 ฝบท.  จำนวน  7 เรื่อง 

กจส.  จำนวน  2 เรื่อง 
กพส.  จำนวน  6 เรื่อง 

 กบส.  จำนวน  6 เรื่อง 
 กตส.  จำนวน  7 เรื่อง 
 จากการติดตามข้อมูลผลการรายงานพบว่า 
  þ  เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมฯ กำหนดทุกตัวชี้วัด (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
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    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้องในการรายงานด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

     ระเบียบวาระที ่4.3 การรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ E-Project 
                     ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไป แจ ้งต ่อท ี ่ประช ุมในป ีงบประมาณ            

พ.ศ. 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มีการรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จำนวน 8 โครงการผ่านระบบ E-Project จากการติดตามข้อมูลการรายงานพบว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่       
กองแผนงานกำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
     ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2567 
                            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุม สำนักงานสหกรณ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด จำนวน 10 เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 
1. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตร   แผน  161 แห่ง   ผล  161 แห่ง   
2. ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1   แผน  32,122 ล้านบาท ผล  25,057 ล้านบาท  
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และ 2 แผน  110 แห่ง  ผล  63 แห่ง   
4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และ 2 แผน  1 แห่ง ผลรอการประเมิน   
5. ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน   แผน  161 แห่ง  ผล  90 แห่ง  
6. ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน   แผน  161 แห่ง  ผล  138 แห่ง  
7. จัดตั้งใหม่ดำเนินการได้ในปี 2567  แผน  0 แห่ง  ผล  0 แห่ง  
8. ตรวจการสหกรณ ์    แผน  65 แห่ง  ผล  65 แห่ง  
9. ถอนชื่อชำระบัญชี    แผน  5 แห่ง   ผล  1 แห่ง  
10. ยกระดับขั้นตอนการชำระบัญชีจาก 3-4 ไป 5 แผน  11 แห่ง  ผล  5 แห่ง      

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     ระเบียบวาระที่ 4.5 สรุปการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

                            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสรุปการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 
(เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 39 หัวข้อ (รายละเอียดตาม   
คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)    
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มติที่ประชุม : รับทราบ    

     ระเบียบวาระท่ี 4.6 รายงานผลการจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก   
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 
สหกรณ์ท่ีจะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 158 แห่ง
ได้รับรายงานจำนวน 157 แห่ง ยังคงค้าง 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  
สมุทรปราการ จำกัด แต่สหกรณ์ที่มีปีบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 159 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                   
                                                ผลการดำเนินงานสะสม ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้รับ
รายงานจำนวน 89 แห่ง ยังไม่จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 กำหนด จำนวน 43 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

                                                โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการจัดส่งภายใน 15 วัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์จัดส่งให้นายทะเบียน
ตามกำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ 

    ระเบียบวาระท่ี 4.7 รายงานผลการชำระบัญชี 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

การชำระบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง โดยผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                    
เป้าหมาย 100 % ขั้นตอนที่ 3 - 4 ไปสู่ขั้น 5 จำนวน 11 แห่ง ปัจจุบันประกอบด้วย 
1. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์เซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
3. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ 
4. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอ้ืออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด 
5. สหกรณ์บริการบ้านเอ้ืออาทรแพรกษา 2 จำกัด 
6. สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จำกัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ จำกัด 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมชั่น จำกัด 
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10. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด 
11. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด 
ถอนชื่อได้ 25% (ไม่รวมข้ันตอนที่ 6) เป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง 

                                                ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม  
ในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าได้ดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง (รายงาน
เฉพาะที่มีการดำเนินการ) ดังนี้   

1. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ทำงบทดลองตามที่ผู้สอบบัญชีให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า
จะส่งงบฯ ให้ผู้สอบบัญชีภายในเดือนมิถุนายน 2567 

2. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด ส่งรายละเอียดประกอบงบฯ และ
ปรึกษาผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไข อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จำกัด ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2567  

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด ส่งเอกสารให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินหนี้สินของสหกรณ์ 
6. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื ้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด นัดผู ้สอบบัญชีเพื ่อเข้าแก้ไข

รายละเอียดประกอบงบการเงินในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จำกัด ผู้ชำระบัญชีแจ้งว่าผู้สอบบัญชีได้

ให้แก้ไขรายละเอียดในงบเลิกกิจการ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข  
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมชั่น จำกัด ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2567 
9. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด ผู้สอบบัญชีจะรับรองงบตามมาตรา 87 ในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2567 
10. สหกรณ์บริการชุมชนเคหะด่านสำโรง จำกัด ส่งงบการเงินตามมาตรา 87 ให้ผู ้สอบบัญชี     

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 
  

                                                ผลการดำเนินการสะสม ขั้นตอนที่ 3 - 4 ไปสู่ขั ้น 5 เป้าหมาย 
จำนวน 11 แห่ง ปัจจุบันได้เลื่อนเป็นขั้นตอนท่ี 5 จำนวน 4 แห่ง อยู่ในข้ันตอนที่ 3 – 4 จำนวน 7 แห่ง   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระท่ี 4.8 รายงานผลการจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่ง 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

สหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่งที่ค้างส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 
2565 – 30 เมษายน 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด     
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
สมุทรปราการ จำกัด 4. ชุมนุมสหกรณ์บริการเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด  
                                                 ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีบัญชีเมษายน 
2566 – มกราคม 2567 สหกรณ์ที่จะต้องจัดส่งรายงานวาระการดำรงตำแหน่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง
ได้รับรายงานจำนวน 87 แห่ง สหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่ง ให้กลุ่มฯ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์   
ที่ 536/2546 ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 จำนวน 52 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
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                                                โดยกลุ่มฯ จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้จัดส่งวาระ 
การดำรงตำแหน่ง ภายใน 15 วัน จึงขอให้เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์ส่งตามคำสั่ง        
นายทะเบียนสหกรณ ์

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ดำเนินการ  

    ระเบียบวาระท่ี 4.9 รายงานผลการติดตามการรายงานความเข้มแข็ง 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

การบันทึกการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์รอบปีบัญชีตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 สหกรณ์ที่จะต้อง
รายงานความเข้มแข็ง มีจำนวนทั้งสิ ้น 107 แห่ง รายงานในระบบแล้ว 17 แห่ง ส่งเอกสารให้กลุ ่มฯ 
ตรวจสอบ 5 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ    

    ระเบียบวาระท่ี 4.10 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2567 
1) จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียน

อนุบาลสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 
2) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ใน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567  

3) แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด ในระหว่างวันที่ 
17 – 21 มิถุนายน 2567  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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    ระเบียบวาระที่ 4.11 รายงานข้อมูลสหกรณ์ที ่จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน   
หลังสิ้นปีบัญช ี
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่จะต้องจัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน  ปีบัญชีเมษายน 2566 – มีนาคม 
2567 ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน จำนวน 138 แห่ง อนุมัติงบฯ จำนวน 129 แห่ง ประชุมใหญ่เกิน 
150 วัน จำนวน 2 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ จำนวน 2 แห่ง     

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.12 ผลการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและการค้ำประกันประจำปี
ของสหกรณ์ 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่ส่งขอวงเงินกู้ยืมฯ จำนวน 95 แห่ง ขอภายใน 30 วัน จำนวน 69 แห่ง     
ขอเกิน 30 วัน จำนวน 26 แห่ง ยังไม่ขอ จำนวน 19 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.13 ผลการส่งรายงานกิจการภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ ่ 
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่ส่งรายงานกิจการ จำนวน 98 แห่ง ส่งภายใน 30 วัน จำนวน 69 แห่ง     
เกิน 30 วัน จำนวน 26 แห่ง ยังไม่ส่ง จำนวน 18 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.14 ผลการจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม ปิดบัญชีภายใน 30 วัน จำนวน 90 แห่ง เกิน 30 วัน จำนวน 58 แห่ง ปิดบัญชีไม่ได้ 
จำนวน 10 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
                                                  ผลการส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 
2567 ดังนี้ 
1. สหกรณเ์คหสถานแสงทิพย์ จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2543 – 2566 รวม 23 ปี ได้จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินกอ่น
แสดงความเห็น โดยมีทีมปิดบัญชีช่วยผู้สอบบัญชีจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 
2. สหกรณ์เคหสถานคลองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด ปีบัญชี  31 พฤษภาคม 2559 – 2566 รวม 8 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน จำนวน 8 ปีบัญชีเรียบร้อยแล้วสหกรณ์นี้เป็นเป้าหมายแก้ปัญหาการปิดบัญชีตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ปี 2566 และทีมปิดบัญชีได้ช่วย  
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
3. สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2557 – 2565 รวม 9 ปี ส่งงบการเงินให้ผู้สอบ 
บัญชีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า  
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4. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด งบการเงินปี 2565 เสร็จแล้ว ปีบัญชี    
2566 ส่งเอกสารให้ผู ้ร ับทำบัญชีแล้วถึงเดือนสิงหาคม 2566 คาดว่าจะส่งเอกสารได้ภายในเดือน  
พฤษภาคม 2567 ปัญหาที่มีและได้รับการแก้ไขแล้วคือ โปรแกรมบัญชีขัดข้องขณะนี้ได้นำคอมพิวเตอร์มาลง   
โปรแกรมท่ีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว   
5. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 – 2566 รวม 4 ปี ผู้สอบบัญชี
ส่งเอกสารคืน เนื่องจากสหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารประกอบงบการเงิน  
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด ติดต่อสหกรณ์ได้แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
8. สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
9. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
10. สหกรณ์เคหสถานกองทุนร่วมพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์สีไทยกันไซเพนท์ จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
            ระเบียบวาระท่ี 4.15 ผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
รายงานต่อที ่ประชุมในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ขับเคลื ่อนติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของ  
สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด พบปะสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อชี้แจง และทำ 
ความเข้าใจสถานการณ์หนี ้ค้างของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ และให้ประธานกลุ ่มสมาชิกฯ ช่วยสำรวจ 
สถานภาพลูกหนี้ และร่วมกันติดตามให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
            ระเบียบวาระท่ี 4.16 ผลการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม  
                                                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำแผนปฏิบัติการ        
สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด กำหนดในแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดทุน
สะสม นำเข้าอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง    
เพ่ิมรายได ้และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

            ระเบียบวาระที่ 4.17 แนะนำ ส่งเสริม การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ แก้ไขปัญหา
ขาดทุนสุทธิ  
                                                             ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 16 และ 30 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำ 
แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด กำหนดในแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดทุนสุทธิ 
นำเข้าอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง เพ่ิมรายได ้และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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            ระเบียบวาระท่ี 4.18 ผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
                                                      ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม ผลการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567 คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 4.75 % 
จำนวน 5 แห่ง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี จำนวน 5 แห่ง มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
จำนวน 21 แห่ง ผ่อนชำระคืนเฉพาะส่วนที่เกินทุนเรือนหุ้น จำนวน 5 แห่ง 
                                                    ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือให้สหกรณ์ปรับลด
ดอกเบี ้ยตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที ่สุด ที ่ กษ 1102/7530 ลงวันที ่ 25 ธันวาคม 2566                                                                                                                                                                                                        
ผลการดำเนินการสหกรณ์ให้ความร่วมมือปรับลดดอกเบี้ย 12 แห่ง ดำเนินการปรับลดแล้ว 7 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 198 แห่ง ไม่มีการดำเนินการ 65 แห่ง  

                                                        ผลการดำเนินการสหกรณ์ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี ้สิน    
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร ื ่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์                
ในเดือนพฤษภาคม 2567 ปรับลด 1 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด เงินกู้พิเศษ
คงเหลือ 4.75 จากเดิมร้อยละ 5.5 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     ระเบียบวาระท่ี 4.19 สหกรณ์ที่มีหนี้ NPL จำนวน 17 สหกรณ์   
                                                    ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ 
สหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม ดำเนินการตามมาตรการ 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการ 5 แห่ง    
ไม่มีการดำเนินการตามมาตรการ 8 แห่ง      

มติที่ประชุม : รับทราบ   

    ระเบียบวาระท่ี 4.20 แนะนำ ส่งเสริม มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

รายงานต่อที่ประชุม เข้าแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 
เรื่องการบริหารความการบริหารความเสี่ยง ด้านเครดิต และสภาพคล่อง เพื่อรองรับนโยบายของ ศธ. กรณีการ
หักเงินเดือนของหน่วยหักต้นสังกัด ที่มีเงินเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ทำให้สหกรณ์ต้องติดตามการชำระหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ สัดส่วนสมาชิกเป็นหนี้ ต่อสมาชิกทั้งหมด 60 :40 ให้สหกรณ์ จัดกลุ่ม 60 ว่า มีเงินเดือนเหลือ
หลังหักฯ ไม่ถึงร้อยละ 30 กี่ราย คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และเข้าติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.21 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินกิจการ มีอัตราการ
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2567) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
                                                   ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รายงาน     
ต ่อที ่ประชุม สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรจำนวน  161 แห่ง มีปร ิมาณธุรก ิจสะสม  8 เด ือน ตั ้งแต่                    
เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 ปริมาณทั้งสิ้น 25,056,659,060.37 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2566 ในช่วงเดียวกัน ปริมาณธุรกิจทั้งสิ ้น 21,197,683,733.77 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2567           
มีปริมาณธุรกิจ เพ่ิมข้ึน 3,858,975,326.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.20 % 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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            ระเบียบวาระท่ี 4.22 ติดตามข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รายงาน       
ต่อที่ประชุม จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น    
จากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63  
                                                  ผลการดำเน ินงานในเด ือนพฤษภาคม 2567 เป็นสหกรณ์      
นอกภาคการเกษตร 33 แห่ง มีอัตราเงินออมต่อหนี้สินสะสมเพ่ิมขึ้น 28 แห่ง มีอัตราเงินออมต่อหนี้สินสะสม
ลดลง 21 แห่ง รวมผลงานสะสมยกไป 49 แห่ง   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระท่ี 4.23 ผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ (ระบบ MIS) 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ที่ประชุม เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมจำนวน 111 แห่ง  
                                                  ผลการดำเนินงาน ณ วันที ่ 30 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์
รายงานครบถ้วน จำนวน 76 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ไม่มีการรายงาน จำนวน 33 แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.24 ผลการรายงานข้อมูลฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ที่ประชุม ติดตามการรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 64 แห่ง สหกรณ์ต้อง
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งต้องกำหนดไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหนึ่งและไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด โดยคีย์ข้อมูลผ่านระบบ MIS ภายใน วันที่ 25 
ของทุกเดือน  
                                                     ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ส่ง
รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 60 แห่ง ไม่ส่งรายงาน จำนวน 4 แห่ง สหกรณ์ส่งกระดาษ 
ทำการ จำนวน 60 แห่ง สหกรณ์ถือเงินสดเกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง สหกรณ์ถือเงินสด  
ไม่เกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ จำนวน 58 แห่ง อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องสูงสุด 10,466.36 %          
คือ สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำสุด 1.47 % 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.25 ผลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับ   
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ     
ที่ประชุมว่าได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ตู้แช่เย็น 
สแตนเลส 6 ประตู มีการแช่ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ปลานิลไร้ก้าง มีการใช้งานเป็นประจำ ในเดือน
พฤษภาคม 2567 มีปริมาณจำหน่ายสินค้า 11 กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน 2,860 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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            ระเบียบวาระท่ี 4.26 ผลการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รายงาน       
ต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานมีการรายงานผลในระบบ E-Project ทุกเดือน การดำเนินการเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน Action Plan และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที ่กำหนดไว้ มีการส่งข้อมูลตัวชี ้วัด         
ทุกวันที่ 18 ของเดือน และติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นหลัก 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระท่ี 4.27 ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รายงาน       
ต่อที่ประชุม สถานะดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการปกติ 29 กลุ่ม ดำเนินการ
เป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม ติดตามข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้าได้ 14 กลุ่ม เป็นยอดจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 581,400 บาท  

มติที่ประชุม : รับทราบ   

    ระเบียบวาระที่ 4.28 การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเดือนพฤษภาคม 2567   
                                                 ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  รายงานต่อ     
ที่ประชุม ดังนี้ 
1. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เช้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง 
ปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 
3. วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เช้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ
และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ  
4. วันที ่ 15 พฤษภาคม 2567 เข้าแนะนำส่งเสริม ติดตามการบริหารจัดการกลุ ่มแปลงใหญ่ฯ และ           
การเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปลานิล กุ้งขาว ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ 
5. วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดแนวทางการสร้าง
คุณค่าของสินค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระท่ี 4.29 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2567   
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ที่ประชุม ดังนี้ 
1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน (MIS)    
(ภายในวันที่ 25) 
2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 161 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 ของเดือน) 
3. จัดเก็บข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 64 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือน) 
4. ติดตามจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
5. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
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6. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับมาตราฐานสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ชุมชน” รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 
7. ประสานงานกลุ่มอาชีพเป้าหมายโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตราฐานสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าชุมชน”  
8. ประสานงานสหกรณ์เป้าหมาย โครงการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระท่ี 4.30 กำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์  
                                                  นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน
ต่อที่ประชุมได้จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และรายงานผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการดำเนินงานและผู้จัดการต่อที่ประชุมใหญ่ตามกฎกระทรวง (สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน) ผลงานจำนวน 4 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระท่ี 4.31 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
                                                  นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน
ต่อที่ประชุม ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 (รายงานเฉพาะสหกรณ์ที่มีความคืบหน้า) 
จำนวน 2 แห่ง ดังนี้  
1) สหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด สหกรณ์ฯ ได้นำสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2567 โดยผู้เสียหายและจำเลยแถลงร่วมกันว่า จากนัดที่แล้วจำเลยชำระเพ่ิมมาเพียง 17,600 บาท 
ทำให้จำเลยยังคงค้างชำระแก่ผู้เสียหายอยู่ 122,334.32 บาท จำเลยผ่อนชำระไม่ตรงตามเงื่อนไข แต่จำเลย
ยังมีการผ่อนชำระ ผู้เสียหายจึงให้โอกาสจำเลยผ่อนชำระต่อไป โดยให้จำเลยชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดที่
ตกลงกันไว้ และกำชับให้จำเลยผ่อนชำระให้ตรงตามเงื่อนไขทุกเดือน หากจำเลยยังผิดนัดชำระอีกจะขอให้ศาล
อ่านคำพิพากษา ในชั้นนี้ ขอศาลโปรดเลื่อนคดีไปอีกสักนัดหนึ่ง สอบโจทย์แล้วไม่ค้าน ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า 
คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อคู่ความประสงค์ผ่อนชำระค่าเสียหายกันต่อไป ควรให้โอกาสดำเนินการ
จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จึงให้เลื่อนไปนัดฟังผลการชำระหรือนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2568 เวลา 10.00 น. 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์วัฒนา 
(อดีตประธานสหกรณ์) จำเลยที่ 2 นายพิทยา  แซ่เตียว (อดีตกรรมการ/เหรัญญิกสหกรณ์) และจำเลยที่ 6 
นางสาวสันสนีย์ วงศ์สว่าง (อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์) รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ร่วมกันชำระเงินจำนวน 
3,549,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 
10 เมษายน 2564 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชำระเสร็จสิ้น นั้น ปรากฏว่า ปัจจุบัน  จำเลยที่ 6 นางสาวสันสนีย์ วงศ์สว่าง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 1 (นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์วัฒนา) และจำเลยที่ 2  (นายพิทยา แซ่เตียว)  คดีสิ้นสุดตามคำ
พิพากษาชั้นต้น โดยได้แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้ทำหนังสือเพ่ือขอสำเนารายงานการ
สืบทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จากบริษัทต้นสังกัดของสหกรณ์ เนื่องจากทราบว่า จำเลยทั้ง 2 รายนี้ 
บริษัทได้เคยฟ้องดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษา 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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    ระเบียบวาระที่ 4.32 ผลการแก้ไขรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และข้อสังเกตที่
ได้รับการแก้ไข 
                                                  นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงาน
ต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง กลุ่มฯ ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับ
รายงานการแก้ไขแล้ว จำนวน 3 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.33 รายงานผลการใช้ Application การสอบทานเงินกู้ เงินหุ้น    
เงินรับฝากของสหกรณ์  
                                                    นางสาวชลิดา  อ ่อนละมุล น ักว ิชาการสหกรณ์ปฏิบ ัต ิการ   
รายงานต่อที่ประชุม จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 100 ล้านบาท ได้พัฒนา Apps 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป สหกรณ์มี Application จำนวน 21 แห่ง สหกรณ์ไม่มี Application จำนวน 9 แห่ง คิดเป็น
70 % จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนดำเนินงานต่ำกว่า 100 ล้านบาท ได้พัฒนา Apps ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
สหกรณ์มี Application จำนวน 39 แห่ง สหกรณ์ไม่มี Application จำนวน 90 แห่ง คิดเป็น 30.23 %  
กลุ่มฯ ได้กำชับแนะนำให้สหกรณ์ใช้ Application ของสหกรณ์และเปิดใช้งาน   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่  4.34 รายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงานต่อที ่ประชุม        
ผลการดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 17 แห่ง ประชุมใหญ่สามัญ 
จำนวน 12 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 19 แห่ง ชำระบัญชี จำนวน 3 แห่ง รายงานวาระการดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง ส่งเล่มรายงานกิจการประจำปีสหกรณ์ จำนวน 
9 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

 

ที ่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

 พฤษภาคม 2567              ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ 21 13/13 93/108 
2 นายวัชรทัต  วรัญชิตชลดิา 19 9/10 80/88 
3 นายธีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง 15 6/11 24/30 
4 นางสาวศิรินทิพย์  สามารถ 15 6/6 22/22 
5 นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ ์ 12 10/12 46/54 
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    ระเบียบวาระที่  4.35 รายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงานต่อที ่ประชุม        
ผลการดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12 แห่ง ประชุมใหญ่สามัญ 
จำนวน 8 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ ์จำนวน 10 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ  
     ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ      

                             นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะเลขานุการ
ตามคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในเดือนพฤษภาคม 2567
จากรายงานการเข้า-ออกสำนักงานในวันทำการ กำหนดให้เข้าเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

     ระเบียบวาระท่ี 5.2 ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                                 นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งต่อที ่ประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร ับเกียรติบัตรการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2566 ระดับพัฒนาคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ไดเ้ผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานฯ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณา  
   - ไม่มี – 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

 

ที ่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

พฤษภาคม 2567            ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา 22 6/8 22/66 
2 นายปริญญา  กิตตดินัยรักษ์ 13 3/4 13/47 
3 ว่าง 13 3/4 13/36 
4 นายวิสุทธิ ์ สุวรรณ 8 7/7 8/29 
5 นางสาวเมรินทร์  ปรีชาวัฒนสกลุ 8 5/6 8/26 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี – 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          

                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
  
      

ธวัตร์  กุ้งทุ่ม 
(ธวัตร์  กุ้งทุ่ม) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

สุชาดา  เงินวิลัย 
(นางสาวสุชาดา  เงินวิลัย) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


